

**ỦY BAN NHÂN DÂN  
HUYỆN ĐẮK R'LẤP**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: *510* /UBND-NC

*Đắk R'lấp, ngày 12 tháng 4 năm 2019*

Về việc trả lời đơn  
kiến nghị của công dân

Kính gửi: Các hộ dân thôn 03, thôn 08 và thôn 10,  
xã Quảng Tín, huyện Đắk R'lấp, tỉnh Đắk Nông

Vừa qua, UBND huyện Đắk R'lấp nhận được đơn của các hộ dân trú tại thôn 03, thôn 08 và thôn 10, xã Quảng Tín, huyện Đắk R'lấp, tỉnh Đắk Nông.

Nội dung: Kiến nghị việc quy hoạch, xây dựng bãi xử lý rác thải tại thôn 8, xã Quảng Tín nằm sát khu dân cư và sẽ làm ảnh hưởng đến môi trường sống, có dấu hiệu tiêu cực và đề nghị xem xét lại Quyết định số 1003/QĐ-UBND, ngày 29/6/2018 về việc phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng: Cải tạo, nâng cấp, xử lý triệt để ô nhiễm môi trường tại bãi thu gom rác huyện Đắk R'lấp và Quyết định số 2048/QĐ-UBND ngày 05/12/2013 về việc phê duyệt Quy hoạch quản lý chất thải rắn trên địa bàn tỉnh Đắk Nông đến năm 2025.

Sau khi xem xét nội dung đơn, ý kiến giải trình của cơ quan chuyên môn và đối chiếu với quy định của pháp luật. Ủy ban nhân dân huyện Đắk R'lấp có ý kiến trả lời như sau:

1. Về công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của Dự án.

Việc quy hoạch bãi xử lý rác thải thị trấn Kiến Đức tại thôn 8, xã Quảng Tín, huyện Đắk R'lấp đã được Tỉnh ủy Đắk Nông chỉ đạo tại Kết luận số 82-KL/TU, ngày 27 tháng 4 năm 2012 của Thường trực Tỉnh ủy tại buổi làm việc với UBND huyện Đắk R'lấp.

Trên cơ sở ý kiến chỉ đạo của Thường trực tỉnh ủy, UBND tỉnh Đắk Nông đã có văn bản số 1959/UBND-CNXD, ngày 23 tháng 5 năm 2012 chỉ đạo và giao cho Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì phối hợp với Sở Tài chính, Sở Xây dựng, Sở Kế hoạch và Đầu tư; UBND huyện Đắk R'lấp và các đơn vị có liên quan tiến hành kiểm tra, chọn vị trí đầu tư xây dựng bãi xử lý rác thải thị trấn Kiến Đức.

Ngày 30/5/2012, sở Tài nguyên và Môi trường đã tiến hành làm việc với UBND huyện Đắk R'lấp để kiểm tra thực địa, lựa chọn địa điểm xây dựng và một số nội dung liên quan đến chính sách thuế, giao thông, điện... đối với Dự án xây dựng bãi rác.

Sau khi kiểm tra và thống nhất chọn được vị trí xây dựng bãi xử lý rác thải, Sở Tài nguyên và Môi trường đã có Báo cáo số 703/BC-TNMT-BVMT, ngày 01 tháng 6 năm 2012 và UBND tỉnh Đắk Nông đã có Công văn số 2612/UBND-CNXD, ngày 28 tháng 6 năm 2012 của UBND tỉnh về việc thống nhất chủ trương đầu tư xây dựng công trình bãi xử lý chất thải rắn thị trấn Kiến Đức, huyện Đắk R'lấp tại thôn 8, xã Quảng Tín.

Được sự thống nhất cao của Tỉnh ủy, UBND tỉnh và các sở ban ngành, UBND huyện đã triển khai lập và phê duyệt đề cương nhiệm vụ - khảo sát và quy hoạch tổng mặt bằng 1/500 bãi xử lý rác thải rắn thị trấn Kiến Đức tại Quyết định số 2743/QĐ-UBND, ngày 12 tháng 12 năm 2012 và Quyết định số 4327/QĐ-UBND,



ngày 27 tháng 12 năm 2014 quyết định phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 tổng mặt bằng bãi xử lý rác thải rắn thị trấn Kiến Đức tại thôn 8, xã Quảng Tín với diện tích 15,375ha.

Tuy nhiên, việc triển khai Dự án đầu tư xây dựng công trình bãi xử lý chất thải rắn thị trấn Kiến Đức gặp khó khăn về nguồn vốn nên chưa triển khai được.

Ngày 14/9/2017, UBND tỉnh Đắk Nông có văn bản số 5127/UBND-KTKH về việc hỗ trợ kinh phí thực hiện công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn các huyện trong đó có Dự án cải tạo, nâng cấp, xử lý triệt để ô nhiễm môi trường tại bãi thu gom rác huyện ĐắkR'lấp.

Về phía địa phương, HĐND xã Quảng Tín đã có Nghị quyết số 01/2013/NQ-HĐND ngày 15/01/2013 về việc thông qua chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo An ninh quốc phòng năm 2013, trong đó có nội dung đề nghị quy hoạch bãi xử lý rác thải tại thôn 08, xã Quảng Tín.

## 2. Công tác triển khai Dự án.

Trên cơ sở đề nghị của sở Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 2562/KH-ĐT, TD&GSĐT ngày 18/01/2018, UBND tỉnh Đắk Nông đã đồng ý chủ trương giao Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Đắk Nông là Chủ đầu tư các Dự án xử lý triệt để ô nhiễm môi trường trên địa bàn tỉnh Đắk Nông, trong đó có Dự án cải tạo, nâng cấp, xử lý triệt để ô nhiễm môi trường tại bãi thu gom rác huyện ĐắkR'lấp.

Ngày 19/7/2018, đại diện Chủ đầu tư, UBND xã Quảng Tín cùng các hộ dân tổ chức họp tham vấn cộng đồng dân cư chịu tác động trực tiếp bởi dự án Cải tạo, nâng cấp, xử lý triệt để môi trường tại bãi thu gom rác huyện ĐắkR'lấp. Tại cuộc họp, đa số các hộ dân đều không đồng ý với chủ trương xây dựng bãi thu gom rác thải tại khu vực trên.

Hiện nay UBND huyện ĐắkR'lấp chưa triển khai việc lập, thẩm định và phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng đối với khu vực nêu trên tại thôn 08, xã Quảng Tín. Khi thực hiện, UBND huyện ĐắkR'lấp sẽ căn cứ các quy định của pháp luật về Đất đai hiện hành để áp dụng vào công tác thu hồi đất và lập, thẩm định, phê duyệt phương án bồi thường đối với các trường hợp cụ thể theo đúng quy định của pháp luật.

3. Nội dung đề nghị xem xét lại Quyết định số 1003/QĐ-UBND, ngày 29/6/2018 về việc phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng: Cải tạo, nâng cấp, xử lý triệt để ô nhiễm môi trường tại bãi thu gom rác huyện ĐắkR'lấp và Quyết định số 2048/QĐ-UBND ngày 05/12/2013 về việc phê duyệt Quy hoạch quản lý chất thải rắn trên địa bàn tỉnh Đắk Nông đến năm 2025.

Do các Quyết định nêu trên được Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông ban hành nên UBND huyện ĐắkR'lấp không có thẩm quyền xem xét đối với 02 Quyết định này.

Từ những ý kiến nêu trên, UBND huyện ĐắkR'lấp nhận thấy:

Việc quy hoạch bãi xử lý rác thải thị trấn Kiến Đức tại thôn 8, xã Quảng Tín là phù hợp với tình hình thực tế của địa phương và thực hiện đúng chỉ đạo của Tỉnh ủy và UBND tỉnh Đắk Nông. Về chủ trương, thẩm quyền quyết định việc đầu tư xây dựng do UBND tỉnh Đắk Nông quyết định. UBND huyện ĐắkR'lấp chỉ phối hợp thực hiện. Mục tiêu của dự án nhằm xử lý triệt để rác thải sinh hoạt tại thị trấn Kiến Đức và các xã lân cận. Đối với công tác bảo vệ môi trường trước khi dự án được triển khai sẽ được lập báo cáo đánh giá tác động môi trường trình các sở, ban ngành,



UBND tỉnh để thẩm định theo đúng quy định của nhà nước mới được triển khai thực hiện.

Do đó, nội dung kiến nghị của các hộ dân về việc quy hoạch, xây dựng bãi xử lý rác thải tại thôn 8, xã Quảng Tín nằm sát khu dân cư và sẽ làm ảnh hưởng đến môi trường sống, có dấu hiệu tiêu cực và đề nghị xem xét lại Quyết định số 1003/QĐ-UBND, ngày 29/6/2018 về việc phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng: Cải tạo, nâng cấp, xử lý triệt để ô nhiễm môi trường tại bãi thu gom rác huyện ĐăkR'lấp và Quyết định số 2048/QĐ-UBND ngày 05/12/2013 về việc phê duyệt Quy hoạch quản lý chất thải rắn trên địa bàn tỉnh Đăk Nông đến năm 2025 là không có cơ sở xem xét, giải quyết.

Trên đây là ý kiến trả lời đơn kiến nghị của UBND huyện ĐăkR'lấp, yêu cầu UBND xã Quảng Tín, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Trung Tâm phát triển quỹ đất, Ban Tiếp công dân huyện, Mặt trận tổ quốc huyện căn cứ theo chức năng nhiệm vụ hướng dẫn và tuyên truyền cho người dân biết và hiểu rõ tầm quan trọng của dự án nói trên để đồng thuận thực hiện triển khai Dự án án trong thời gian sớm nhất, đảm bảo cho tác quản lý môi trường trên địa bàn toàn huyện./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- UBND tỉnh; (báo cáo)
- Ban TCD tỉnh; (báo cáo)
- CT, các PCT huyện;
- Phòng TN&MT;
- TT. PT quỹ đất; (thực
- Thanh Tra huyện; (hiện)
- MTTQ huyện;
- Ban TCD huyện;
- Công TTĐT – VP.UBND huyện; (công khai)
- UBND xã Quảng Tín; (thực hiện)
- Lưu VT, H/sơ.

**KT. CHỦ TỊCH**

**PHÓ CHỦ TỊCH**



**Lê Mai Hoàn**

